

THÔNG BÁO

**ý kiến kết luận của đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 tỉnh, tại cuộc hội nghị trực tuyến với Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thành phố**

Ngày 11/8/2022, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thành phố để kiểm tra công tác phòng, chống các loại dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Tham dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thành phố; bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn. Qua nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy-Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh kết luận như sau:

I- Thời gian qua, tỉnh ta lãnh đạo thực hiện khá tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, cùng với cả nước, tỉnh ta đã kiểm soát được dịch bệnh, chuyển sang trạng thái bình thường mới, xã hội gần như trở lại trạng thái bình thường trước khi dịch Covid-19 xuất hiện, tạo điều kiện rất tốt cho kinh tế-xã hội phát triển, đời sống nhân dân ổn định. Đạt được kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, có sự nỗ lực, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch; sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân tỉnh nhà, của cộng đồng doanh nghiệp; đặc biệt là hiệu quả của việc “thần tốc” tiêm vắc xin phòng Covid-19 đã tạo sự miễn dịch cộng đồng. Thay mặt Ban Chỉ đạo tỉnh, xin ghi nhận, biểu dương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch nói chung, công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19; chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu và toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức: (1) Dịch đã bùng phát trở lại tại một số quốc gia, kể cả các quốc gia có hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại, với sự xuất hiện của biến thể mới của Omicron (chủng BA.4 và BA.5). (2) Nước ta nói chung và tỉnh ta nói riêng đã ghi nhận sự xuất hiện của biến chủng BA.5 trong cộng đồng. (3) Tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động thuê nhà bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ còn chậm; (4) Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 chậm so với kế hoạch do nhiều nguyên nhân,

trong đó có nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành chưa quyết liệt, khoa học; thông tin tuyên truyền một số nơi chưa tốt, chưa tương xứng với diễn biến tình hình dịch bệnh; một bộ phận cán bộ và người dân còn lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch.

Bên cạnh dịch Covid-19, các dịch bệnh lưu hành khác như: cúm A, sốt xuất huyết, tay chân miệng... đang trong mùa cao điểm và khả năng xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới như đậu mùa khỉ, viêm gan cấp tính, nguy cơ dịch chồng dịch.

Đề nghị các sở, ngành, huyện, thành phố nào làm chưa hiệu quả thì đánh giá rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay những hạn chế, yếu kém.

II- Tình hình dịch Covid-19 nhiều khả năng diễn biến phức tạp, khó lường, khó định đoán, nhiều biến chứng mới xuất hiện. Quán triệt mục tiêu đặt tính mạng của người dân lên trên hết; thực hiện quan điểm phòng dịch từ sớm, từ xa, nhằm tạo điều kiện cho phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội. Do đó, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo, các ngành, các cấp, địa phương nâng cao trách nhiệm hơn nữa, tập trung hơn nữa trong công tác phòng chống dịch, trong đó tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ sau:

1. Các huyện, thành ủy sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, của Tỉnh ủy về chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các biến thể mới của Covid-19. Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia phòng chống dịch; đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong 6 tháng cuối năm nhằm ổn định tình hình, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp không để dịch Covid-19 quay trở lại, không để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch; theo dõi sát diễn biến tình hình các dịch bệnh, kịp thời ban hành kế hoạch ứng phó, phương án phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả tốt nhất; cập nhật đầy đủ các hướng dẫn chuyên môn và triển khai thực hiện bảo đảm đúng phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Quyết tâm chính trị cao nhất, không được chủ quan, lơ là, dút khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp để dịch bùng phát trở lại phải chịu trách nhiệm với Đảng bộ, với Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, với nhân dân; xem đây là một trong những nội dung để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện một số việc cụ thể sau:

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022,

mũi 4 cho các đối tượng cần tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và dập dịch sốt xuất huyết, không để hình thành ổ dịch mới.

- Thực hiện linh hoạt nguyên tắc “ngăn chặn - phát hiện - khoanh vùng - dập dịch”, phù hợp với diễn biến dịch bệnh; áp dụng linh hoạt công thức chống dịch “2K + vắc xin, thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện pháp khác”; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện giám sát thường xuyên, định kỳ và cập nhật, báo cáo kết quả đánh giá nguy cơ lây nhiễm.

- Chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, huy động nguồn lực cho các hoạt động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Tiếp tục tổ chức Chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết. Đẩy mạnh xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết theo đúng quy trình xử lý y tế (phun hóa chất chủ động, dập dịch diện rộng) tại các địa phương nguy cơ bùng phát dịch.

- Chủ động rà soát, bảo đảm năng lực điều trị. Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch tỉnh, các huyện, thành phố chủ động các kịch bản, phương án đáp ứng các tình huống dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục tăng cường năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở; phải phát hiện sớm, điều trị sớm, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển biến nặng, tử vong; tập trung phòng, chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm lưu hành khác. Đảm bảo đầy đủ các nguồn lực sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống xảy ra. Giao Trung tâm Chỉ huy tỉnh chỉ đạo Sở Y tế đảm bảo nguồn vắc xin phòng Covid-19, vật tư y tế, thuốc; Sở Tài chính tham mưu, hướng dẫn đấu thầu thuốc đúng quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

- Tăng cường lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm và sinh kế cho người dân.

- Tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch giữa các ngành, các cấp; những khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo các cơ quan, cấp có thẩm quyền cho ý kiến.

3. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, định hướng, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền cho cán bộ và người dân, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng...; phong trào vệ sinh phòng dịch; tích cực tham gia tiêm vắc xin liều nhắc lại phòng Covid-19 theo kế hoạch của tỉnh đã ban hành.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo, đài, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội tăng cường thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông, định hướng công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh dịch Covid-19, bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng..., nhất là để người dân hiểu rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Ban

Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch, của Tỉnh ủy, của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; thông tin về tác dụng, hiệu quả của việc tiêm mũi 3, mũi 4, vai trò của ý thức người dân, cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các biến chứng mới để nhân dân hiểu, chia sẻ và tích cực tham gia, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh.

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tích cực tham gia công tác phòng chống dịch. Kịp thời báo cáo, đề xuất các biện pháp để tham mưu Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch trong thời gian tới.

6. Khen thưởng kịp thời các đơn vị, địa phương, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống dịch. Đồng thời phê bình, kiểm điểm trách nhiệm những địa phương, đơn vị, người đứng đầu từng cấp làm chưa tốt, để xảy ra dịch bệnh, hoặc không xử lý kịp thời dịch bệnh.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy-Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đến các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; các cấp, các ngành biết, thực hiện.

Nơi nhận:

- Thành viên BCĐ Covid-19 tỉnh,
- UBND tỉnh,
- TT Chỉ huy PCDB Covid-19 tỉnh,
- Các huyện, thành ủy,
- BCĐ PCDB Covid-19 các huyện, TP,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Kiếm Phong